

Chương Trình Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở Mục 8



Sở Gia Cư Thành Phố Phoenix (City of Phoenix Housing Department)

Chương Trình Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở Mục 8

Thời Gian Mở Quy Trình Đăng Ký Trước cho Danh Sách Chờ đã KẾT THÚC

Các Câu Hỏi Thường Gặp Liên Quan Đến Việc Kết Thúc Thời Gian Mở Quy Trình Đăng Ký Trước

Pida ayuda si leer o hablar en inglés le resulta difícil.

如果在閱讀和說英語方面存在困難，請尋求幫助

Molimo Vas da zatražite pomoć ako teško čitate ili govorite engleski jezik

Vui lòng yêu cầu xin được giúp nếu khó đọc hoặc trở ngại khi nói tiếng Anh

يُرجى طلب المساعدة إذا كنت تواجه صعوبة في القراءة أو في التحدث باللغة الإنجليزية.

Việc duy trì hoặc cập nhật đơn đăng ký trước của tôi có mất phí không? Không, Quý vị không mất phí để duy trì hoặc cập nhật đơn đăng ký trước hay để nhận Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở Mục 8.

Điều gì sẽ xảy ra với đơn đăng ký trước của tôi khi thời gian đăng ký trước kết thúc? Tất cả đơn đăng ký trước đã hoàn thành sẽ được đưa vào danh sách chờ bằng một số ngẫu nhiên do máy tính tạo ra. Danh sách chờ không thực hiện trên cơ sở nộp trước giải quyết trước.

Cổng Thông Tin Người Đăng Ký là gì? Cổng Thông Tin Người Đăng Ký là nơi Quý vị sẽ kiểm tra tình trạng đơn đăng ký trước của mình và cập nhật mọi thông tin đã thay đổi trong đơn đăng ký trước. Cổng Thông Tin Người Đăng Ký sẽ hoạt động khoảng 30 ngày sau khi thời gian đăng ký trước kết thúc vào lúc 7 giờ tối ngày 26 tháng 9 năm 2023.

Làm cách nào để đăng ký Cổng Thông Tin Người Đăng Ký? Khoảng 30 ngày sau khi thời gian đăng ký trước kết thúc vào lúc 7 giờ tối ngày 26 tháng 9 năm 2023, Quý vị sẽ cần phải đăng ký trên Cổng Thông Tin Người Đăng Ký bằng cách sử dụng mã số xác nhận mà Quý vị nhận được khi gửi đơn đăng ký trước. Quý vị có thể đăng ký trên trang web MyHousing tại: phxhousing.myhousing.com. Nếu làm mất mã số xác nhận, Quý vị có thể yêu cầu mã số bằng cách gọi đến văn phòng COPHD Mục 8 theo số 602-534-1974, gửi



Chương Trình Phiếu Lựa Chọn Nhà Ở Mục 8



email tới địa chỉ S8intake@phoenix.gov hoặc viết thư cho chúng tôi hoặc ghé thăm chúng tôi tại 830 E. Jefferson Street, Phoenix, AZ 85034.

Làm cách nào để kiểm tra tình trạng của tôi trong danh sách chờ và tiếp tục nằm trong danh sách chờ? Người đăng ký phải thông báo cho COPHD mọi thay đổi về địa chỉ, số điện thoại, email hoặc thành viên gia đình. Khi nhận được thư của COPHD về đơn đăng ký trước, Quý vị phải hồi đáp trước thời gian được ghi trong thư, nếu không, đơn đăng ký trước của Quý vị sẽ bị xóa khỏi danh sách chờ. Để cập nhật thông tin của Quý vị hoặc để kiểm tra tình trạng đơn đăng ký trước, Quý vị có thể sử dụng một trong những cách sau:

- Tại trang web MyHousing trên Cổng Thông Tin Người Đăng Ký: phxhousing.myhousing.com. Cổng Thông Tin Người Đăng Ký yêu cầu đăng ký và sử dụng số xác nhận của đơn đăng ký trước. Đăng ký trên Cổng Thông Tin Người Đăng Ký và tình trạng đơn đăng ký trước sẽ sẵn có trong khoảng 30 ngày sau khi thời gian đăng ký trước kết thúc.
- Gọi điện đến số 602-534-1974
- Gửi thư đến văn phòng Mục 8 của COPHD tại 830 E. Jefferson St., Phoenix, AZ 85034.
- Đến trực tiếp trong giờ làm việc thông thường (tại địa chỉ văn phòng Mục 8 của COPHD ở trên)

Tôi có thể yêu cầu điều chỉnh hợp lý từ COPHD bằng cách nào? Vui lòng gọi 602-534-1974, điền và gửi [mẫu đơn yêu cầu điều chỉnh hợp lý này](#), hoặc viết thư cho chúng tôi hoặc ghé thăm chúng tôi tại 830 E. Jefferson Street, Phoenix, AZ 85034.

Cam Kết về Nhà Ở Công Bằng và Không Phân Biệt Đối Xử: Thành Phố Phoenix không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, dân tộc, giới tính, bản dạng giới, màu da, tôn giáo, tình trạng hôn nhân, tình trạng gia đình, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, tình trạng khuyết tật, tổ tiên, nguồn thu nhập hoặc khuynh hướng tính dục liên quan đến khả năng tiếp cận, tuyển sinh hoặc việc làm trong các chương trình hoặc hoạt động về nhà ở. COPHD không phân biệt đối xử theo Đạo Luật Nhà Ở Công Bằng (Fair Housing Act), Tiêu Đề VI của Đạo Luật Dân Quyền (Civil Rights Act), Mục 504 của Đạo Luật Phục Hồi (Rehabilitation Act) năm 1973 hoặc Tiêu Đề II của Đạo Luật Người Mỹ Khuyết Tật (Americans with Disabilities Act, ADA).

